

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๐๖/๑๐๐๕๗



กค. 104
วันที่ 9 ส.ค. 65
เวลา 13.10

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8095
รับที่(อีเมล)
วันที่ 9 ส.ค. 2555 เวลา 10.40 น.

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๕

๙ ๒ ๕

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๒๖๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan

ตามหนังสือที่อ้างถึง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ดำเนินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan (โครงการ EXIM Biz) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Biz มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖) รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ (๔) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบโครงการ EXIM Biz เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และต้องการปรับปรุงเครื่องจักรหรือลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการที่เริ่มฟื้นตัวให้กลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ วงเงินโครงการ ๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๒ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี วงเงินอนุมัติสูงสุดต่อรายไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๗ ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยรับในอัตราปกติและดอกเบี้ยรับภายใต้โครงการ EXIM Biz ที่เกิดขึ้นให้แก่ ธสน. เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๗๕ ล้านบาท

๑.๒ ผลการดำเนินโครงการ EXIM Biz ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ธสน. ได้อนุมัติสินเชื่อจำนวน ๕๕ ราย จำนวนเงิน ๑,๕๘๓ ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มียอดเบิกใช้วงเงินจำนวน ๑๕ ราย จำนวนเงิน ๒๙๙ ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออีกจำนวน ๓,๐๔๙ ล้านบาท

/ ๒. เหตุผล ...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โครงการ EXIM Biz เป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ (S/M/L) ที่อยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ ที่ยังไม่คลี่คลาย รวมทั้งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ กระทรวงการคลังจึงเสนอโครงการ EXIM Biz โดยเรื่องนี้เข้าช่วยที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖) รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ (๔) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๓. สาระสำคัญของการขอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Biz

เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่มีความไม่แน่นอนสูงจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไป จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น และจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า การลงทุนในภาคเอกชนในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จะขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ ๔.๗๐ - ๔.๘๐ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์และยื่นคำขอสินเชื่อโครงการ EXIM Biz เป็นวงเงินรวมประมาณ ๓,๐๔๙ ล้านบาท ดังนั้น ธสน. จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Biz จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการและให้บริการสินเชื่อได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และได้ปรับปรุงรายละเอียดการขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Biz ภายใต้อัตลักษณ์และเงื่อนไขของโครงการ EXIM Biz แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Biz ไม่ได้ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณชุดเดิม รวมทั้งอัตลักษณ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามอัตลักษณ์ของโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้ตามที่กล่าวในข้อ ๑.๑

๔. ข้อเสนอกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Biz จะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและผู้ประกอบการเริ่มมีความเชื่อมั่นและมีความต้องการในการขอสินเชื่อมากขึ้น

โดยมีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีกประมาณ ๓,๐๔๙ ล้านบาท รวมถึงยังเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพการผลิตในภาคการส่งออกของประเทศไทยด้วย กระทรวงการคลังจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการ EXIM Biz ตามข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๘๑
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๖๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kumlaitipk@fpo.go.th